

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN  
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH  
BAN TỔ CHỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Số 175-CV/BTCĐUK

V/v Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  
hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới  
theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

**Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc**

Thời gian qua công tác phát triển đảng viên mới đã được nhiều cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng làm tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đến nay đã đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng trong năm.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy cao tinh thần trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và cấp ủy viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát triển đảng viên mới; một số tổ chức đoàn thể ở cơ sở chưa chủ động làm tốt công tác bồi dưỡng và phát hiện quần chúng ưu tú, nhất là đối với cán bộ, công nhân đang công tác, làm việc trong các doanh nghiệp và sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng, do đó số đảng viên được kết nạp chưa tương xứng với nguồn quần chúng. Đặc biệt một số tổ chức cơ sở đảng nhiều năm liền có quần chúng nhưng chưa tạo được nguồn phát triển đảng, chưa kết nạp được đảng viên mới. Tính từ tháng 01/2023 đến tháng 8/2023 toàn Đảng bộ Khối mới kết nạp được 201 đảng viên mới đạt 2,2 % tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối (**chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Khối hằng năm từ 3-4% tổng số đảng viên**).

Để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng viên mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Kết luận số 398-KL/ĐUK, ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa I) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động rà soát kết quả công tác phát triển đảng viên mới của đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thiết thực, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra và đảm bảo chất lượng đảng viên theo quy định.

Trân trọng đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

**TRƯỜNG BAN**  
  
**Đặng Vũ Cường**